



Outlet โครงการร้าน Farmer Shop ใหม่ๆ ที่ ไร่สุวรรณ

พื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ โดยมีแนวเขากั้นเป็นแนวแบ่งระหว่างด้านหน้าและด้านหลังเขา ซึ่งภูเขายังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีสัตว์อาศัยอยู่หลายชนิด เช่น ลิง ไก่ป่า นก กระรอก ฯลฯ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2508 รัฐบาลได้มอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยด้านการเกษตร เช่นการ

ฉบับนี้จะขอแนะนำร้านค้าปลีกสินค้าเกษตรแปรรูป ที่บรรดาเหล่าสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจากกลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน SMEs และ OTOP ได้นำสินค้าดี มีคุณภาพไปวางจำหน่าย...ณ ร้านจำหน่ายสินค้าของสถาบันอินทรีย์จันทร์สถิตย์ เพื่อการค้าและพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไร่สุวรรณ หรือ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีย์จันทร์สถิตย์ เพื่อการค้าและพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 155 ริมถนนมิตรภาพ ในเขตตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์วิจัยแห่งนี้แต่เดิม คือ “ธนะฟาร์ม” ซึ่งเป็นของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ไร่สุวรรณมี





รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการและบุคลากรสถาบันอินทรีย์ฯ



ชั้นสินค้า Farmer Shop ไนโรสุวรรณ

ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวาน อันเป็นที่มาของ น้ํามข้าวโพดและข้าวโพดต้มอันเลื่องชื่อ ที่ นักท่องเที่ยวผ่านมามีจะต้องแวะซื้อเป็นของฝากเป็นล้ําเป็นส้นกัน บางทีท่านอาจต้องยืม ร้องเพลงรอเพราะตม้สูกไม่ทันความต้องการ ของลูกค้า

ศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้ นอกจากมีความรับผิดชอบด้านงานวิจัยแล้ว ยังมีงานด้านการฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการด้านการเกษตร แห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย ซึ่งภารกิจ หนึ่งของร้านค้าศูนย์ฯ คือ การสนับสนุนสินค้า

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือสหกรณ์ มก. ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่วางจำหน่ายหน้า ร้านค้าจะมาจาก 1) ผลิตภัณฑ์จากไร่สุวรรณา 2) ผลิตภัณฑ์จากเจ้าหน้าที่ไนโร 3) ผลิตภัณฑ์ จากคนในท้องถิ่น 4) ผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ ต่าง ๆ และ 5) ผลิตภัณฑ์ไน มก.

รศ.ดร. สมชาย ธรสินชยกุล ผู้อำนวยการสถาบันอินทรีย์ฯ และ คุณพูนทรัพย์ บุญจำพรรณา เลขานุการฯ ได้ประสานงาน มายังสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อเชิญ ชวนโครงการ Farmer Shop เข้าร่วมเป็น

ภาคีในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัย ไนโรร้าน Farmer Shop เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้นำสินค้า ไปวางจำหน่ายที่ร้านของศูนย์ฯ อาทิ ชาเขียว ไบหม่อน กล้วยเล็บมืออง น้ํापริกแม่เกตุ บร็อคคอลลีและกระเจี๊ยบอบกรอบ ข้าวสาร ถั่ว ทอดสมุนไพร เป็นต้น ซึ่งนักวิจัยโครงการร้าน Farmer Shop และคณะกรรมการบริหารชั่วคราว โครงการร้าน Farmer Shop ได้ร่วมกันเดินทางไปสำรวจสถานที่จำหน่ายสินค้าของสมาชิก ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ในวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อจะได้ออกแบบร้าน และการจัดเรียงสินค้าขึ้นชั้น ตลอดจนเป็นการ ทดสอบการกระจายสินค้าและทดสอบตลาด ของสินค้าเกษตรแปรรูปที่ผ่านการคัดสรรจาก โครงการอีกด้วย ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินการก็จะได้นำมาถอดเป็นบทเรียน เพื่อ พัฒนารูปแบบการค้าปลีกที่เหมาะสมสำหรับ ชุมชนต่อไป

โครงการร้าน Farmer Shop ที่ไร่ สุวรรณาเป็นอีก Outlet หนึ่งที่เป็นผลงาน ของการฝึกพลังความร่วมมือที่หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยจะได้นำเสนอผลผลิตของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อบริการแก่คนใน สังคมภายใต้สโลแกน “อุดหนุนสินค้าเกษตร แปรรูปไทย กำไรเป็นของชาติ”

